



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๘๑

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิย)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม.เผย นายกรัฐมนตรี ให้เปรียบเทียบปรับ กรณีไม่สวม หน้ากากอนามัย ระหว่างการประชุม	matichon, thairath, matichonweekly, dailynews, naewna, siamrath, khaosod, komchadluek, thaipost, thaipbs, bangkokbiznews, moneyandbanking, prachachat, innnews, thansettakij, newtv, mgronline, infoquest, springnews, ryt๙, posttoday, mthai, komchadluek, kapook, banmuang, nationtv, js๑๐๐, businessstoday, thebangkokinsight, thematter, thaipost, sondhitalk, acnews, thestandard, sanook, mangozero, mcot, sentangedtee, bbc, chiangmainews, workpointtoday, kodthep, ๗๗๗kaoded	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุกรณีมีภาพ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสี่เขียว ทำเนียบรัฐบาลนั้น หลังการประชุม นายกรัฐมนตรีได้แจ้งมายัง กทม.ให้ตรวจสอบว่า กรณีดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่ ซึ่ง กทม.ได้แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทม. เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก เป็นความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งความผิดดังกล่าว พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีอัตราการเปรียบเทียบปรับตามบัญชีท้าย เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ จึงได้ให้พนักงานสอบสวน สน.ดุสิต เปรียบเทียบปรับตามอัตราดังกล่าว	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการตามประกาศ กทม. เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจและขอความร่วมมือ ประชาชนสวมหน้ากาก อนามัย/หน้ากากผ้าอย่าง ถูกต้องทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่ สาธารณะ รวมถึงการบังคับใช้ กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	กทม.ตรวจเข้ม ตึกก่อสร้างเกิน ๑๐ ปี	ข่าวสด, khaosod	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพ.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานโยธา (สนย.) และสำนักงานเขต เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ก่อสร้างเกิน ๑๐ ปี โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ส่วนอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มิได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบอาคารได้ แต่หากมีเหตุสงสัยว่ามี การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต เช่น มีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สนย.ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลอาคารในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล แผนที่ ภาพถ่าย ผังบริเวณ แบบแปลนของอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคาร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรวบรวมข้อมูลอาคารได้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ก่อสร้างเกิน ๑๐ ปีในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ก่อสร้างเกิน ๑๐ ปีในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการตรวจสอบดูแลอาคารในความรับผิดชอบของตนเอง
๓	เร่งส่งผู้ป่วย เข้ารพ.สนาม/ กำชับรถเข็น เสริมทีมเต็มที่	เดลินิวส์, dailynews	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ รพ.สนามเอราวัณ ๒ (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก) ว่า ได้ตรวจเยี่ยมภายในบริเวณห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในระดับสีเขียว ซึ่ง รพ.สนามเอราวัณ ๒ มีความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้ ๔๐๐ เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยแล้วครึ่งหนึ่ง ยังสามารถดูแลผู้ป่วยที่จะเข้าพักเพิ่มได้เต็มที่ ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อความมั่นใจของประชาชน สำหรับระบบการจัดการเบื้องต้นจะเร่งนำผู้ป่วยของ กทม. ที่ศูนย์เอราวัณมีข้อมูล นำส่งมายัง รพ.สนามให้เร็วที่สุด โดยเสริมรถจากสำนักงานเขตละ ๑ คัน โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยดำเนินการตามมาตรการที่ได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัด	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจติดตามความพร้อม การให้บริการ รพ.สนามของ กทม. - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด รวมทั้งกำชับแนวทางการ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเร่งรัดดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด รวมทั้งกำชับแนวทางการปฏิบัติในการรับส่งผู้ป่วยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๔	กทม.แจ้งกรณี การบังคับ ใส่หน้ากาก นอกเคสสถาน	matichonweekly, moneyandbanking, dailynews, thairath, tnnthailand, newtv,	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ตามที่ประชาชนและสื่อมวลชน มีข้อสงสัยกรณีการบังคับให้ใส่หน้ากาก ตามประกาศ กทม.เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคสสถาน หรือสถานที่พำนักนั้น โดยเจตนาในการประกาศคือ การป้องกัน	<u>ด้านบวก</u> - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		siamrath, thaipost, thestandard, mcot, thansettakij, js๑๐๐, naewna, springnews, khaosod, ch๗, komchadluek, businessstoday, prachachat, onem๓๑, isranews, acnews, innnews	<p>การติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่าง ๆ จะต้องสวมหน้ากาก สำหรับในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่ เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) กรณีที่อยู่ในรถ เมื่อมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ในรถด้วยต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีนั่งคนเดียวบนรถสาธารณะไม่ต้องใส่หน้ากาก (๒) กรณีผู้ประกาศข่าว/ จัดรายการในสตูดิโอ เนื่องจากสตูดิโอถือเป็นสถานที่นอกเคหะสถานและสถานที่พำนัก อีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานรวมกันมากกว่า ๑ คน มีลักษณะเป็นห้องปิดมีผู้เข้ามาใช้งานต่อเนื่อง การทำงานของผู้ประกาศขณะอ่านข่าว หรือจัดรายการจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสวมหน้ากากตามที่กำหนดในประกาศ อีกทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นบุคคลสาธารณะที่จะมีภาพปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป จึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อเป็นแบบอย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงและต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในขณะนี้ (๓) กรณีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ทางกรมแพทย์ไม่แนะนำให้สวมหน้ากาก เพราะเด็กยังไม่รู้วิธีการถอดหน้ากากและอาจขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้ จึงเข้าข่ายอนุโลมไม่ต้องสวมหน้ากาก แต่ให้หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในสถานที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p>	อย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ	ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าอย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และข้อจำกัด/การอนุโลมในบางกรณี รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙
๕	กทมเตรียมพร้อมบริหารจัดการเตียง ICU รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตามระดับอาการ	thebangkokinsight, ryt๙, mgronline	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวถึงการจัดเตรียมเตียง ICU และบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม.เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่เพิ่มขึ้นว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานแพทย์ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมสร้าง ICU เพิ่มเติมเร่งด่วน พร้อมเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงหมอนเวียนปรับโยกย้ายผู้ป่วยตามอาการ ตลอดจนปรับหอผู้ป่วยเตียงรวมที่ไม่มีห้องแยก (cohort COVID-ICU) เพื่อความเหมาะสม</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการเตียง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนัก ซึ่งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมบริหารจัดการเตียง ICU และบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม. เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มีอาการหนัก</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเพิ่มเตียง ICU และบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม. รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มีอาการหนัก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>(ศูนย์เฮอร์วีน) จะเป็นหน่วยบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-๑๙ และการจัดสรรเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรค พร้อมบริหารรถนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลซึ่งเป็นเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคัดแยกผู้ป่วยตามระดับอาการ ทั้งนี้ เมื่อประเมินอาการผู้ป่วยแล้วจะนำส่งไปยังสถานพยาบาลต่อไป โดยการรับ-ส่งผู้ป่วยในแต่ละวัน จะดำเนินการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. หากผู้ป่วยตกค้าง หรือรอคิวเป็นเวลานานสามารถประสานแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการแพทย์ ๑๖๖๘ สายด่วน ๑๓๓๐ ศูนย์เฮอร์วีน กทม. โทร. ๑๖๖๙ และสามารถแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Line @sabaideebot ได้อีกช่องทางหนึ่ง</p>		
๖	<p>กทม.เตรียมรับเปิดเทอมรับโควิด-๑๙ จัดการสอน ๔ รูปแบบ</p>	<p>ไทยรัฐ, เดลินิวส์, thairath, dailynews</p>	<p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ ศบค.กำหนดว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดเชื้ออย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม กำหนดการเปิดภาคเรียนยังคงเป็นวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ เช่นเดิมไปก่อน แต่หากหลังจากนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะประชุมเพื่อกำหนดการเปิดเรียนอีกครั้ง โดยในวันที่ ๑๓ พ.ค.นี้ จะมีการประชุมออนไลน์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง ๔๓๗ แห่ง ซึ่งมี ผว.กทม.เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและกำกับถึงแนวทางปฏิบัติ</p> <p>- นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) ใน ๔ รูปแบบ คือ On Air, On Line, On Hand และ On Site ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนในสังกัด กทม. ส่วนใหญ่เลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบ On Hand ซึ่งทุกห้องเรียนจะมีไลน์กลุ่มเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร ระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน การสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>